

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลประทาย

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ โรงพยาบาลประทาย

โรงพยาบาลประทาย ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



โรงพยาบาลประทาย

PRATHAI HOSPITAL

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลคุณภาพสูง กันสมัย สุขใจใกล้บ้าน”



ประกาศเจตนารมณ์
โรงพยาบาลประทายใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(Prathai Hospital Together Against Corruption)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายแพทย์ พงศ์เลิศโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลประทาย ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของโรงพยาบาลประทายให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนที่มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์และความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามคำนิยามในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญาติในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนหยัดอย่างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายแพทย์ พงศ์เลิศโกศล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) วิทยาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย



วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567

โรงพยาบาลประทาย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดย นายแพทย์พนพพงษ์ พงศ์เลิศโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย ที่ได้มารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกคน ล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินและมีความยินดีที่จะประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลประทาย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Prathai Hospital Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลประทาย
PRATHAI HOSPITAL

5 หมู่ 13 ต.ประทาย อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา โทร : 044-489011-3

 www.prathaihospital.com
 Prathai Hospital



โรงพยาบาลประทาย

PRATHAI HOSPITAL

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลคุณภาพสูง กั้นสมัย สุขใจใกล้บ้าน”



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต

ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายพงษ์ พงศ์เลิศโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย ขอประกาศและแสดง เจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลประทาย ดำเนินการตามประกาศแนวนโยบายปฏิบัติ ตาม เกณฑ์จริยธรรมร่วมด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ มีค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเคร่งครัด ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหาซื้อได้ในลักษณะ ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการ โรงพยาบาลประทาย ใต้ค่านิ่งถึงปัจจัย ด้าน ต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคาประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนด คุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัท ผู้ค้าต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะเงิน ไม่ว่า กรณีใด ๆ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่มีผู้มอบให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่จะอาจได้รับตามกฎหมาย หรือ เป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควร ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการรับกรให้ ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ดำเนินการตามนโยบาย และจัดระบบ ที่มีธรรมาภิบาล และเชิงกัมมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ยาและ เวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายและต้องจัดซื้อ ยา หรือเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ จากการซื้อยา และเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย ต้องไม่เป็นการขายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท ข้าพเจ้าขออวยพรว่า จะนำ เกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา และปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในเรืองการจัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการขายอย่างสมดุลผลให้เป็นรูปธรรม สืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์ พงศ์เลิศโกศล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ทันตเวชกรรม) วิทยาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย



วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567

โรงพยาบาลประทาย ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย โดย นายแพทย์พงษ์ พงศ์เลิศโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะดำเนินการตามประกาศ แนวนโยบายปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมร่วมด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทาง ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



โรงพยาบาลประทาย PRATHAI HOSPITAL

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลคุณภาพสูง กั้นสมัย สุขใจใกล้บ้าน”



การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้าพเจ้า นายแพทย์ พงศ์เลิศโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย ในฐานะบริหารสูงสุด ของโรงพยาบาลประทาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ช่างเทคนิค และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลประทาย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลประทาย

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลประทาย จะดำเนินการ ดังนี้

1. บริหารงานและปฏิบัติตามหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ช่างเทคนิคบริการ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลประทาย ให้ปฏิบัติตัวอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ช่างเทคนิคบริการ บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลประทาย
4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายแพทย์ พงศ์เลิศโกศล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ทันตเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

Stop!
การล่วงละเมิดทางเพศ
ในที่ทำงาน

หากพบเจอหรือพบเห็น
เหตุการณ์ดังกล่าวโปรดแจ้งตามช่องทางดังนี้

- ช่องทางออนไลน์
 - <https://hnm.mol.go.th/ร้องเรียน>
 - <https://zerocorruption.mol.go.th/complain>
- ช่องทางโทรศัพท์ **โปรดแจ้ง!**
 - : กลุ่มงานวินัย 02-232-1252, 1253
 - : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 02-232-1006, 1007

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567

โรงพยาบาลประทาย ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาประโยชน์เพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน โดย นายแพทย์พนพงษ์ พงศ์เลิศโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

